






Cách bỏ rác, phân loại rác thải gia đình

Loại rác	Các gợi ý phân biệt rác chính	
	【Yêu cầu khi bỏ ra】	
Thứ 2 - Thứ 5 Thứ 3 - Thứ 6 Rác cháy được	Hãy đảm bảo bỏ rác đốt được vào bọc theo chỉ định . Cắt các cành cây dài từ 50 cm, dày 10 cm trở xuống, dùng dây bó lại và bỏ ra từ 2 đến 3 bó mỗi lần. Đối với lá và cỏ thì bỏ vào túi trong suốt hoặc túi mờ Trường hợp số lượng lớn không được thu gom. Phân chia thành nhiều đợt hoặc mang trực tiếp đến trung tâm Kuri-n (có tính phí)	
Thứ 3 Thứ 2 Chai nhựa 	【Áp dụng】 Các mặt hàng hiển thị PET Loại nước trái cây, nước tương, rượu, mentsuyu v.v.	【Ngoài áp dụng】 Chai đựng chất tẩy rửa, chai dầu gội, tem, nắp v.v.⇒「các loại nhựa dẻo khác」 Chai đựng nước sốt, dầu ăn v.v.⇒「Rác đốt được」
Thứ 4 Thứ 4  Các loại dụng cụ, đồ chứa bằng nhựa khác	【Áp dụng】 Chỉ trong trạng thái sạch và có hiển thị dấu hiệu phân biệt. Bao bì nhựa, hộp nhựa, thùng xốp, khay xốp có màu. ※Có các thùng thu gom khay xốp trắng tại trung tâm cộng đồng và siêu thị v.v.	【Ngoài áp dụng】 Đồ đang chứa dầu ăn hoặc bị bẩn ⇒「Rác đốt được」 Phần đầu bơm của chai dầu gội v.v.⇒「Rác không đốt được」
Thứ 4 của tuần thứ nhất và thứ ba Thứ 4 của tuần thứ hai và thứ tư Rác không cháy được	【Áp dụng】 Chắc chắn phải cắt dây cho các thiết bị gia dụng được giới hạn ở những thiết bị nhỏ khác với những thiết bị gia dụng đặc định, Dao cạo râu, kim tiêm, mảnh kính vỡ, các loại rác nhỏ khác v.v. bỏ vào lon bánh kẹo v.v. và vứt. Kích thước có thể bỏ chỉ cỡ lớn lên đến rộng 50 cm x cao 30 cm x sâu 30 cm	【Ngoài áp dụng】 Đồ nội thất (Tủ quần áo, kệ v.v.), xe đạp và giường như nệm futon v.v không vừa với túi có tính phí được chỉ định là rác quá khổ (có tính phí)
Thứ 4 của tuần thứ hai và thứ tư Thứ 4 của tuần thứ nhất và thứ ba Giấy báo · Sách · Tạp chí · Thùng các tông 	【Áp dụng】 Chỉ trong trạng thái sạch và có buộc dây. Không sử dụng bọc giấy hoặc bọc nhựa.	【Ngoài áp dụng】 Đồ bẩn thì thuộc loại 「Rác cháy được」
Hộp sữa	【Áp dụng】 Chỉ giới hạn những loại có mặt trong màu trắng, súc phía bên trong qua với nước, cắt ra để ráo nước	【Ngoài áp dụng】 Có loại hộp phía bên trong là lá nhôm hoặc có màu nâu thì thuộc loại rác đốt được
Các loại dụng cụ hay đồ chứa bằng giấy · Các loại giấy tờ cũ	【Áp dụng】 Có hình hiển thị giấy, túi giấy, giấy gói, bưu thiếp, phong bì, giấy vụn, lõi giấy vệ sinh.	【Ngoài áp dụng】 Những vật dụng chống thấm hoặc phủ nhôm .v.v bẩn hoặc có mùi hôi là rác đốt được.
Vải/ Quần áo	【Áp dụng】 Quần áo trong trạng thái dùng được, vải có khả năng thấm nước Áo khoác, quần, váy, khăn quàng cổ, khăn tắm v.v.	【Ngoài áp dụng】 Áo khoác gió, các loại khoác bành tồ (véc), áo khoác da, đồ lót , tất, giẻ lau, các vật dụng không thấm hút (rèm cửa, vải ren) là rác đốt được.
Thứ năm tuần thứ 3 Thứ sáu tuần thứ 3 Rác nguy hiểm	【Áp dụng】 Các vật dụng có nguy hiểm dễ cháy và dễ nổ Bột lửa, bình ga mini hoặc bình xịt, pin (pin khô, pin sạc, pin cúc áo), pin di động v.v. Những vật dụng có hại Đèn huỳnh quang, ống huỳnh quang, nhiệt kế v.v. Có chứa thủy ngân	【Ngoài áp dụng】 Bóng đèn LED hoặc bóng đèn tròn v.v. là rác không đốt được
Thứ sáu ngoài tuần thứ 3 Thứ năm ngoài tuần thứ 3 Lon 	【Áp dụng】	【Ngoài áp dụng】
Thứ sáu tuần thứ 3 Thứ năm tuần thứ 3 Chai 	Chai và lon đồ uống đã được tráng bằng nước, lon đồ hộp, chai nứt và nước sốt cần được tráng sạch trước khi vứt bỏ	Nắp, nút của các loại chai dầu không bong ra ngay cả khi rửa là rác không đốt được

Rác quá khổ
(Những vật dụng chính)



Tủ ngăn kéo
Xe đạp
Ghế
Futon (Không bỏ vừa túi chỉ định)
Bàn

Những loại rác này sẽ không được chấp nhận vì vậy hãy thảo luận với cơ sở thu mua

Vật khó xử lý, những dụng cụ hay thiết bị hư hỏng



Vật liệu xây dựng
Vật liệu kim loại
Cát, bê tông
Bình điện
Các bộ phận của xe hơi
Khối bê tông
Đá dùng để muối đồ
Hoá chất nông nghiệp, các loại thuốc
Bình chữa cháy
Máy tính
Sản phẩm bằng vật liệu FRP
Bình đun nước điện
Máy tính thì các hãng sản xuất sẽ thu hồi. Xin hãy đăng ký với các nhà sản xuất

Trường hợp yêu cầu thu tại nhà	Phân loại	Các loại vật dụng	Lệ phí
① Đặt lịch để yêu cầu thu Liên lạc đặc lịch TEL : 0289-64-3362 Thời gian tiếp nhận : Từ thứ hai ~ thứ sáu (8 : 30 ~ 17 : 00) ※ Từ 12 giờ đến 13 giờ thì không tiếp nhận ② Mua tem Vui lòng mua một số tem dán cần thiết Địa điểm mua tem Bộ phận công dân, các trung tâm cộng đồng, trung tâm Kuri-n ※Không thể hoàn trả tem ③ Đưa rác ra trước 8 : 30 sáng của ngày thu gom Vui lòng bỏ ra nơi qui định và dán tem. (Chẳng hạn như trước nhà v.v.)	Rác quá khổ	Nội thất, các loại như chăn ga gối đệm, xe đạp, các loại lò sưởi v.v.	200 Yên / Cái
	Một số loại rác khó xử lý	Thiết bị y tế, đệm lò xo ·ghế sofa, xe đạp điện v.v.	2,000Yên/ Cái
	Vật dụng gia đình đặc biệt	Máy lạnh, ti-vi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo	2,000 Yên/ Cái + Phí tái sử dụng / Cái
	Xác động vật	Chó, mèo ...	1,400 Yên/ xác Những xác nằm trên đường mà không rõ chủ nuôi thì miễn phí